



๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด
และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๒๗
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำกับให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ดำเนินการให้มีการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำประปา
และไฟฟ้าอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดภาระงบประมาณภาครัฐในภาพรวม
ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย เช่น การรณรงค์สร้างค่านิยมและจิตสำนึก
ในการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ การปรับปรุงเครื่องมือ/
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความสิ้นเปลืองของพลังงาน การเลือกใช้ทรัพยากรทางเลือกหรือพลังงาน
ทดแทนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้เหมาะสมกับสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
และให้ติดตามประเมินผลการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทาง
และมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการลด
ภาระงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้กำกับดูแล
การใช้สาธารณูปโภคของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น มีผลเป็นรูปธรรม
ขอให้หน่วยงานของท่าน ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองต่อการลดค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภค และรายงานให้จังหวัดทราบ พร้อมรูปถ่ายภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒. สืบหาความสิ้นเปลือง การชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำประปา
และระบบไฟฟ้าให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้อยู่เสมอ
๓. เปลี่ยนใช้ทรัพยากร ทางเลือกหรือพลังงานทดแทนให้มากที่สุด
๔. กำชับ กวดขัน บุคคลากรในสังกัดให้ตระหนักถึงการลดใช้ และลดความสิ้นเปลือง
การใช้พลังงานและสาธารณูปโภคในหน่วยงาน และขยายผลไปถึงหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด

/๕. ให้ดำเนินการ...

๕. ให้ดำเนินการ ประเมินผลการใช้สาธารณูปโภค และพลังงานต่างๆ ของหน่วยงาน
อย่างใกล้ชิด

๖. ดำเนินการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่เว็บไซต์จังหวัดระยอง www.rayong.go.th
หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่
ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๙-๔๐๔๓/โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๖๐

E-mail : rayongoffice@gmail.com / www.rayong.go.th